

Năm 2024

THỨ NĂM

Phát hành: 12/12/2024

Bản tin

Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH	1
1. Tổng Bí thư Tô Lâm: Cải cách hành chính phải thực chất, phục vụ nhân dân	1
CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3
2. Đồng Nai sắp xếp bộ máy tinh gọn, quyết loại bỏ công chức sợ sai, sợ trách nhiệm	3
3. Quảng Nam chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu cung cấp bản sao chứng thực	4
4. Lạng Sơn xây dựng chính quyền số thúc đẩy phát triển	4
5. Đồng Nai: Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan	5
6. Cà Mau: Khắc phục hạn chế về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp	5
7. Đồng Tháp khẳng định vị thế tiên phong trong cải cách hành chính và chuyển đổi số	6
8. Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng: Khách hàng là trung tâm của chuyển đổi số	7
9. BHXH Thái Nguyên: Đánh giá chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt hơn	7
LĨNH VỰC CẢI CÁCH	8
10. Cải cách hành chính y tế: Không thể giải quyết “một sớm một chiều”?	8
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	9
11. TP.HCM chi 175 tỷ đồng/năm hỗ trợ nhân sự nghỉ việc do tinh giản	9
12. Điện Biên: Gần 1.000 cán bộ tham gia tập huấn phòng chống tham nhũng, lãng phí	9

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cải cách hành chính phải thực chất, phục vụ nhân dân

Mới đây, trao đổi với cử tri thành phố Hà Nội sau Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về vấn đề tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển, trong đó có vấn đề về thể chế, thủ tục hành chính.

Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải cải cách hành chính "thực chất", phục vụ nhân dân, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho người dân, tạo điều kiện cho người dân. "Đừng bắt người dân phải chạy vạy xin chỗ này, chỗ kia. Hệ thống yêu cầu làm thủ tục ở bộ phận một cửa nhưng lại bắt xin ở rất nhiều cửa", Tổng Bí thư nêu thực tế.

Tổng Bí thư đặt câu hỏi: Tại sao đất nước không tiến được, tại sao "con tàu" không đi được? Theo Tổng Bí thư, "mục tiêu tiến lên nhưng có hàng trăm dây buộc", có những trường hợp vì lợi ích cá nhân, vì tiêu cực, tham nhũng, vì lợi ích nhóm mà cản trở sự phát triển chung, cài cắm những quy định gây khó cho người khác, gây khó cho Nhân dân. "Làm sao phải kiến tạo sự phát triển, phải huy động được sức mạnh toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiến tạo phát triển", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng nêu ví dụ, có những việc địa phương không làm được, khi hỏi ý kiến các bộ, nhưng các bộ trả lời lòng vòng, thậm chí không trả lời, hoặc có lợi ích gì đó thì mới làm. "Đáng lẽ, với tư cách phục vụ Nhân dân, thì phải làm đến cùng, tìm hiểu đến cùng để giải quyết vấn đề, đừng đổ cho chuyện này, chuyện kia", Tổng Bí thư nhấn mạnh. Từ vấn đề nêu trên, Tổng Bí thư nêu rõ, phải cải cách thủ tục hành chính cho người dân, tạo điều kiện cho người dân.

Tổng Bí thư đặt vấn đề, tại sao cán bộ cứ bắt người dân phải đi phô tô giấy tờ này, giấy tờ khác, trình bày vấn đề này, vấn đề kia để chứng minh, trong khi đáng lẽ việc đó cơ quan quản lý nhà nước phải làm, phải xử lý cho người dân.

"Quy trình cứ bắt người dân lên phường, lên sở 5 lần 7 lượt thì lần nào cũng phát sinh thêm giấy tờ này, thủ tục kia", Tổng Bí thư nói, đồng thời nêu quan điểm, ví dụ, chứng minh nhân thân của người làm thủ tục, thì trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý nhà nước, không thể bắt người dân trình hết giấy tờ này, giấy tờ khác như chứng minh thư, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu... trong khi đã có căn cước công dân.

Tổng Bí thư nêu rõ, cần "tìm ra đúng bệnh" để tháo gỡ, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho người dân, tạo điều kiện cho người dân. "Đừng bắt người dân phải chạy vạy xin chỗ này, chỗ kia. Hệ thống yêu cầu làm thủ tục ở bộ phận một cửa nhưng lại bắt xin ở rất nhiều cửa", Tổng Bí thư nêu thực tế.

Đề cập đến vấn đề sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, sắp xếp lại xã, phường, thị trấn ở một số địa phương, Tổng Bí thư lưu ý, khi giải quyết thủ tục hành chính, không được ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân. "Bây giờ đã có căn cước công dân xác định địa vị pháp lý của từng người. Căn cước này không thể làm giả, không thể có cái thứ 2. Đây là nỗ lực rất lớn, nhiều nước hiện còn chưa làm được dữ liệu dân cư như vậy. Hiện cũng đã chuyển sang căn cước điện tử, rất nhiều giao dịch có thể thực hiện được", Tổng Bí thư nói.

Từ đó, theo Tổng Bí thư, thủ tục hành chính phải đơn giản hơn, người dân không còn cần nhiều giấy tờ, hồ sơ. "Trước đây đi xin hộ chiếu cũng gian nan, xếp hàng từ sáng sớm, thiếu giấy tờ này kia lại đi về, xong hôm sau lại lên xếp hàng. Bây giờ làm ở nhà cũng được. Thậm chí, theo báo cáo, tiến tới có thể tự in được hộ chiếu. Có hướng dẫn để làm theo, người dân tự chụp ảnh, tự tải ảnh lên; cơ quan chức năng đối chiếu với trung tâm dữ liệu; cung cấp thông tin từ số căn cước công dân...", Tổng Bí thư nói, đồng thời cho biết, như thế sẽ giúp "cán bộ đỡ vất vả, thuận lợi cho nhân dân".

Trước đó, trong nhiều phát biểu, đặc biệt tại diễn đàn Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh đến "điểm nghẽn" về thủ tục hành chính.

Thảo luận ở tổ đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra những ví dụ cụ thể về "một việc nhiều người làm, không ai chịu trách nhiệm chính", gây bức xúc trong Nhân dân. "Một tờ giấy khai sinh thôi, 5-6 cơ quan phải tham gia vào. Dân mất cả tuần đến 10 ngày, có khi người ta cũng chán, chả đi làm, chả vấn đề gì. Nhưng không được, đã là thủ tục phải làm và phải cải cách", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư nêu ví dụ, một bà mẹ sinh con, giấy chứng sinh trạm y tế cấp, rồi mang giấy đó sang công an lấy sổ định danh, rồi sang tư pháp lấy giấy khai sinh. Có giấy khai sinh lại quay trở về công an làm hộ khẩu, rồi sang y tế làm bảo hiểm...

"Tại sao không để ở ngay trạm y tế đó, cho phép người mẹ 1 - 2 ngày hoàn thành tất cả các thủ tục? Tại sao lại phải sang tư pháp, khi đương nhiên người ta có cái đó rồi mà phải đi trình bày, làm những chuyện khổ như thế?", Tổng Bí thư nói. Từ đó, Tổng Bí thư lưu ý rà soát lại, xem cách gì để phục vụ nhân dân tốt hơn, cách gì để giảm công sức vào những việc không cần thiết. Rất nhiều việc, đòi hỏi phải cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt bộ máy... (Tienphong.vn 12/12, Trường Phong) [Về đầu trang](https://tienphong.vn/thong-diep-manh-me-cua-tong-bi-thu-to-lam-ve-cai-cach-hanh-chinh-post1699381.tpo)
<https://tienphong.vn/thong-diep-manh-me-cua-tong-bi-thu-to-lam-ve-cai-cach-hanh-chinh-post1699381.tpo>

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Đồng Nai sắp xếp bộ máy tinh gọn, quyết loại bỏ công chức sọt sai, sọt trách nhiệm

Tỉnh Đồng Nai đang triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn theo Nghị quyết 18, với mục tiêu loại bỏ công chức sọt sai, sọt trách nhiệm. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh rằng việc tinh gọn bộ máy cần được thực hiện quyết liệt và nghiêm túc, giữ lại những người có tài năng và loại bỏ những người không đáp ứng yêu cầu.

Năm 2025, Đồng Nai đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế là 10% và kim ngạch xuất khẩu tăng 8% trở lên. Tỉnh cũng đề ra 33 chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bao gồm phát triển nông thôn mới, giảm hộ nghèo, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Việc sắp xếp bộ máy tinh gọn sẽ được thực hiện trên cơ sở rà soát và đánh giá năng lực của cán bộ, công chức. Những người không đáp ứng yêu cầu sẽ được sắp xếp lại hoặc thôi việc. Mục tiêu là xây dựng một bộ máy hành chính hiệu quả, hiện đại và đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh.

Chính quyền tỉnh Đồng Nai cam kết tạo môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ, công chức tâm huyết và có tài năng, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực và gây cản trở phát triển. (Daibieunhandan.vn 11/12, Nhã Nam) [Về đầu trang](#)

<https://daibieunhandan.vn/dong-nai-sap-xep-bo-may-tinh-gon-quiet-loai-bo-cong-chuc-so-sai-so-trach-nhiem-post399046.html>

Quảng Nam chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu cung cấp bản sao chứng thực

Ngày 11/12, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu cung cấp bản sao chứng thực từ bản chính khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải quán triệt nghiêm túc thực hiện Nghị định của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc và chứng thực bản sao từ bản chính. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp bản sao giấy tờ, tài liệu và xuất trình bản chính để đối chiếu khi thực hiện TTHC.

Người tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản chụp giấy tờ, tài liệu so với bản chính. Đồng thời, không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Để đẩy mạnh việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, các đơn vị cần tăng cường tiếp nhận và sử dụng bản sao điện tử, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát và chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu cung cấp bản sao chứng thực từ bản chính, đồng thời báo cáo định kỳ về Sở Nội vụ và Công an tỉnh. (Congluan.vn 12/12, Thanh Hải)[Về đầu trang](#)

<https://www.congluan.vn/quang-nam-chan-chinh-tinh-trang-lam-dung-yeu-cau-cung-cap-ban-sao-chung-thuc-tu-ban-chinh-khi-thuc-hien-tthc-post325147.html>

Lạng Sơn xây dựng chính quyền số thúc đẩy phát triển

Tỉnh Lạng Sơn đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số nhằm nâng cao hiệu quả công việc của các cơ quan hành chính Nhà nước. Các nhiệm vụ chuyển đổi số đang được triển khai đồng bộ và hiệu quả, với mục tiêu số hóa 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2018 - 2024 và kết nối liên thông các hệ thống quản lý văn bản, lưu trữ dữ liệu quan trọng.

Tỉnh cũng đã triển khai và duy trì hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, và cổng thông tin điện tử. Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp đầy đủ và hiệu quả, với 1.543 dịch vụ công trực tuyến hiện nay.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn chú trọng xây dựng và cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử, nền tảng điện toán đám mây và hệ thống thông tin liên quan, đảm bảo kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan. Các sáng kiến như Trợ lý ảo, hệ thống thông tin giải

quyết thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu đất đai đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiện tại, tỉnh đã số hóa 96% hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo việc khai thác và sử dụng dữ liệu số hóa hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. (TTXVN/Bnews.vn 11/12, Vũ Văn Đạt)[Về đầu trang](https://bnews.vn/lang-son-xay-dung-chinh-quyen-so-thuc-day-phat-trien/356373.html)

<https://bnews.vn/lang-son-xay-dung-chinh-quyen-so-thuc-day-phat-trien/356373.html>

Đồng Nai: Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan

Tại buổi làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội mới đây, các doanh nghiệp Đồng Nai đã nêu những vướng mắc và hạn chế trong thực hiện thủ tục hải quan, đồng thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Các doanh nghiệp cho biết những vướng mắc về thủ tục hải quan, đặc biệt là xác nhận thông tin mã hàng hóa, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chứng nhận phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh, đã ảnh hưởng đến thông quan hàng hóa.

Đồng Nai là địa bàn trọng điểm về thu hút đầu tư, với hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước có hàng hóa xuất nhập khẩu. Mặc dù đạt được kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hải quan, hệ thống hiện tại đã xuống cấp, gây lỗi mạng và chậm trễ trong thông quan hàng hóa.

Do đó, các doanh nghiệp kiến nghị cần nâng cấp hệ thống hải quan điện tử để giải quyết thủ tục hàng hóa nhanh hơn, cải thiện quy trình đánh giá và phản hồi tờ khai hải quan, cũng như tăng cường hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan.

Cục Hải quan Đồng Nai cam kết sẽ đổi mới toàn diện hoạt động hải quan thông qua áp dụng hải quan điện tử và cải cách hành chính, đồng thời triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chương trình phần mềm quản lý để hỗ trợ doanh nghiệp. (Baodongnai.com.vn 12/12, Ngọc Liên)[Về đầu trang](https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202412/thao-go-vuong-mac-cho-doanh-nghiep-trong-thuc-hien-thu-tuc-hai-quan-4c70f0b/)

<https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202412/thao-go-vuong-mac-cho-doanh-nghiep-trong-thuc-hien-thu-tuc-hai-quan-4c70f0b/>

Cà Mau: Khắc phục hạn chế về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2024, tập trung vào mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.

Các hạn chế bao gồm văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp và chậm xử lý, chất lượng tham mưu và ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, giải quyết hồ sơ của cá nhân và tổ chức bị trễ hạn, và người dân còn hạn chế trong việc tự thao tác và

nộp hồ sơ trực tuyến. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số cũng còn hạn chế.

Nguyên nhân của những hạn chế này là do vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính chưa quyết liệt, thiếu kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở. Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chưa cao, và chưa chủ động, sáng tạo trong công việc.

Để khắc phục những hạn chế này, tỉnh Cà Mau sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tỉnh cũng sẽ thực hiện nghiêm túc Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc và chứng thực bản sao.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức, và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư. Mục tiêu của những giải pháp này là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, và phát triển kinh tế và xã hội trên địa bàn tỉnh. (Baocamau.vn 12/12, Trần Nguyên) [Về đầu trang](https://baocamau.vn/quyet-tam-cai-cach-tot-hon-a36074.html)
<https://baocamau.vn/quyet-tam-cai-cach-tot-hon-a36074.html>

Đồng Tháp khẳng định vị thế tiên phong trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, thể hiện quyết tâm trong việc hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Năm 2024, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chương trình hành động đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính được ban hành, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cũng tập trung xây dựng chính quyền điện tử, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện, cung cấp 841 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 561 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Nhiều mô hình hiệu quả đã được triển khai, như "Không gian hành chính phục vụ", "Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp", "Công dân không viết" trong cấp đổi giấy phép lái xe. Những mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn tăng cường sự hài lòng và tin tưởng của người dân đối với chính quyền.

Mục tiêu của tỉnh Đồng Tháp là nằm trong top 25 tỉnh có chỉ số chuyển đổi số tốt nhất vào năm 2025 và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng cường đối thoại với người dân và doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển

đổi số, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. (Cand.com.vn 11/12, Văn Vĩnh) [Về đầu trang](https://cand.com.vn/xa-hoi/dong-thap-khang-dinh-vi-the-tien-phong-trong-cai-cach-hanh-chinh-va-chuyen-doi-so-i752978/)
<https://cand.com.vn/xa-hoi/dong-thap-khang-dinh-vi-the-tien-phong-trong-cai-cach-hanh-chinh-va-chuyen-doi-so-i752978/>

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng: Khách hàng là trung tâm của chuyển đổi số

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024-2025, nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết và kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND thành phố về chuyển đổi số giai đoạn 2024-2025. Kế hoạch này lấy khách hàng làm trung tâm, với mục tiêu cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng.

Nội dung triển khai chuyển đổi số bao gồm 9 lĩnh vực chính: lãnh đạo và chỉ đạo, thể chế và chính sách số, hạ tầng số, nhân lực số, phát triển dữ liệu số, an toàn thông tin mạng, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, kế hoạch cũng nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền về chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin và gắn kết chặt chẽ với hoạt động cải cách hành chính.

Trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong chuyển đổi số. Đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chuyển đổi số trên Trang Thông tin điện tử và triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đạt 74,02 điểm, xếp loại Khá. (TTXVN/Bnews.vn 11/12, Quốc Khánh) [Về đầu trang](https://bnews.vn/khach-hang-la-trung-tam-cua-chuyen-doi-so/356428.html)
<https://bnews.vn/khach-hang-la-trung-tam-cua-chuyen-doi-so/356428.html>

BHXH Thái Nguyên: Đánh giá chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt hơn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hàng năm tổ chức khảo sát để đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và nắm bắt mong muốn, khó khăn của cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Năm nay, BHXH tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 819/804 phiếu khảo sát, đạt 102% số phiếu được giao, với sự tham gia của các thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công và các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ. Phiếu khảo sát được thực hiện qua hai phương pháp: trực tiếp và trực tuyến.

Kết quả khảo sát cho thấy nhiều người tham gia đánh giá cao sự chuyển đổi mạnh mẽ của ngành BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh Thái Nguyên trong tinh thần, thái độ phục vụ, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

BHXH tỉnh Thái Nguyên cam kết tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ, tăng cường kỷ luật và đạo đức công vụ, nhằm đáp ứng tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. (Baothainguyen.vn 11/12, Sơn Lâm) [Về đầu trang](#)

<https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202412/bat-benh-de-phuc-vu-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-tot-hon-b3a04c6/>

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Cải cách hành chính y tế: Không thể giải quyết “một sớm một chiều”?

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, việc cải cách hành chính trong lĩnh vực này trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, cho rằng cải cách hành chính y tế không thể giải quyết trong một sớm một chiều, mà là một quá trình dài cần sự kiên trì và quyết tâm từ tất cả các bên liên quan.

Từ năm 2021 đến 2023, Bộ Y tế đối mặt với tình trạng tỷ lệ hồ sơ hành chính quá hạn cao, thậm chí có lúc lên đến 90%, đặc biệt trong các lĩnh vực dược phẩm, y dược cổ truyền và thiết bị y tế. Nguyên nhân chủ yếu là do đại dịch Covid-19 đã tạo ra sức ép lớn lên hệ thống y tế, buộc Bộ Y tế phải tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời duy trì hoạt động khám chữa bệnh. Thêm vào đó, các vấn đề tồn đọng từ trước như hệ thống pháp lý chưa đồng bộ, thiếu hụt nhân lực cũng góp phần khiến cải cách hành chính gặp khó khăn.

Mặc dù vậy, Bộ Y tế đã triển khai nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề này. Cụ thể, Bộ đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ và tăng cường tính minh bạch. Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, 95% thủ tục hành chính đã được giải quyết qua nền tảng này, giúp giảm thiểu tiêu cực và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Y tế cũng đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp dược và trang thiết bị y tế.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, thông qua việc sửa đổi các văn bản luật quan trọng như Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Bảo hiểm y tế, nhằm tạo nền tảng cho một hệ thống y tế minh bạch, hiện đại và hiệu quả hơn. Những thay đổi này không chỉ giúp cải thiện thủ tục hành chính mà còn thúc đẩy sự tự chủ cho bệnh viện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đệ cũng thừa nhận rằng mặc dù có những cải thiện tích cực, ngành y tế vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao từ các cơ quan chức năng, cũng như sự phối hợp chặt chẽ từ các bên liên quan, bao gồm lãnh đạo, cán bộ y tế, người dân và doanh nghiệp. (Vietnamnet.vn 11/12, Nguyễn Văn Đệ) [Về đầu trang](https://vietnamnet.vn/cai-cach-hanh-chinh-y-te-khong-the-giai-quyet-mot-som-mot-chieu-2350817.html)

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

TP.HCM chi 175 tỷ đồng/năm hỗ trợ nhân sự nghỉ việc do tinh giản

HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết hỗ trợ nhân sự nghỉ việc do tinh giản biên chế và sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, ngân sách thành phố sẽ bố trí khoảng 175 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ các trường hợp nghỉ việc trước tuổi, bao gồm cả cán bộ, công chức và viên chức.

Chính sách này áp dụng cho các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện tái cử hoặc tái bổ nhiệm, và nghỉ hưu trước tuổi do nguyên nhân bất khả kháng hoặc sức khỏe giảm sút. Mức hỗ trợ cụ thể bao gồm trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp thêm cho cán bộ, công chức cấp xã và các chế độ hỗ trợ khác.

Đồng thời, nghị quyết cũng quy định rõ đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ, thủ tục và quy trình thực hiện. Ngân sách thành phố sẽ đảm bảo kinh phí để thực hiện chính sách này. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương và nguồn thu của các đơn vị tự chủ tài chính.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/12/2024 và nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi quá trình tinh giản biên chế và sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn TP.HCM, góp phần đảm bảo cuộc sống và quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức. (Baogiaothong.vn 11/12, Mỹ Quỳnh) [Về đầu trang](https://www.baogiaothong.vn/tphcm-chi-175-ty-dong-nam-ho-tro-nhan-su-nghi-viec-do-tinh-gian-19224121113131857.htm)
<https://www.baogiaothong.vn/tphcm-chi-175-ty-dong-nam-ho-tro-nhan-su-nghi-viec-do-tinh-gian-19224121113131857.htm>

Điện Biên: Gần 1.000 cán bộ tham gia tập huấn phòng chống tham nhũng, lãng phí

Gần 1.000 cán bộ chủ chốt của tỉnh Điện Biên tham gia tập huấn công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Sự kiện này diễn ra trong hai ngày 11-12/12/2024, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức.

Mục tiêu của hội nghị là cập nhật và bổ sung kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tỉnh Điện Biên về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Các đại biểu sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Báo cáo viên từ Ban Nội chính Trung ương và Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường nhấn mạnh rằng trong năm 2024, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới và an ninh quốc gia. Tỉnh cũng đã tổ chức thành công các hoạt động quan trọng như Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hội nghị này nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. (VOV.vn 11/12, Vũ Lợi)[Về đầu trang./.](#)

<https://vov.vn/chinh-tri/gan-1000-can-bo-o-dien-bien-tham-gia-tap-huan-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-post1141346.vov>

Biên tập viên Thanh Hồng